

Bạc Liêu: Tăng cường chống gian lận, trực lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN

12:41 13/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 2853/BHXH-TTKT ngày 14/9/2023 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trực lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN.



BHXH tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và xã hội, BHXH tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến các cơ quan địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong toàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra những đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong việc thu đóng, giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động; kiên quyết xử lý việc trốn đóng, gian lận, tặc lợi chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trong đó, giao BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, tuyên truyền đưa tin cảnh báo với người dân, người lao động về hành vi thu mua số BHXH để người dân, người lao động không bị lôi kéo, xúi giục bán số BHXH.

Bên cạnh đó, giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT theo Chỉ thị số 25/CT-BHYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến thực hiện Luật BHYT; Luật Khám, chữa bệnh; Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế đến cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành Y tế.

Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, không để người bệnh tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc phạm vi, quyền lợi được hưởng BHYT, giám sát các hoạt động chuyên môn, các chỉ định vào viện điều trị nội trú, sử dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc...đúng quy định, tránh lãng phí quỹ BHYT; phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT đúng theo quy định; kịp thời xem xét tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở KCB BHYT được xác định là có hành vi vi phạm do gian lận BHYT.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; điều tra, xử lý nghiêm, kiến nghị khởi tố các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật khi có đủ căn cứ theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bac-lieu-tang-cuong-chong-gian-lan-truc-loi-quy-bhxh-bhyt-bhtn>